

CÔNG AN TỈNH Lan tỏa việc học và làm theo Bác

5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào "Học theo Bác", "Làm theo Bác" ở Đảng bộ Công an tỉnh có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng với những việc làm ý nghĩa thiết thực, hiệu quả.



Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh tư liệu

Đại tá Phạm Đình Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố đã có nhiều mô hình, phong trào, cách làm sáng tạo, phù hợp trong học và làm theo Bác. Điển hình như mô hình "Lãnh đạo nêu gương, cấp dưới tự giác, công tác hiệu quả" của Công an huyện Đông Hưng; "Đơn vị kỷ cương, tổ đội gương mẫu, cán bộ chuyên cần" của Công an huyện Tiên Hải; "Đơn vị kỷ cương, lãnh đạo gương mẫu, cán bộ chuyên cần" của Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an tỉnh... hay các phong trào thi đua: "Tuổi trẻ Công an Thái Bình xung kích, sáng tạo, tình nguyện, kỷ luật nghiêm, lối sống đẹp"; "Phụ nữ Công an Thái Bình kỷ cương, sáng tạo, vì an ninh Tổ quốc"... Qua các

mô hình, phong trào thi đua đã nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trước công việc, trước nhân dân. Đặc biệt, tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", "Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân"... đã trở thành tiêu chí hành động thiết thực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của toàn lực lượng Công an tỉnh.

Việc học và làm theo Bác cũng đã trở thành hành động thường xuyên của từng cấp ủy, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh. Các lực lượng đã chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, tham mưu cho tỉnh có những chủ trương, giải pháp toàn diện về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Trên lĩnh vực và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, với tinh thần mưu trí, sáng tạo,

lực lượng công an Thái Bình đã chủ động làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội; đồng thời tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, xóa các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự được du lượn và nhân dân đặc biệt quan tâm. Theo đó, tỷ lệ điều tra, phá án đạt trên 83%, trọng án đạt 100%. Cùng với đó, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới về nội dung, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng.

Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Thạch, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh: Công an tỉnh đã huy động toàn bộ lực lượng tích cực, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương. Chỉ đạo công an các

huyện, thành phố, đặc biệt là lực lượng công an cơ sở phối hợp truy vết các trường hợp liên quan đến các ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Bố trí lực lượng, tổ chức duy trì hoạt động 24/24 giờ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa. Các đơn vị, công an các huyện, thành phố chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật, góp phần kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19.

Học và làm theo Bác, lực lượng công an toàn tỉnh đẩy mạnh phong trào "Đến ơn đáp nghĩa", thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện. Hằng năm, Công an tỉnh trích quỹ tình nghĩa thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ, chiến sĩ đang công tác có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Duy trì thực hiện chương trình tình nguyện mùa đông, phát cháo từ thiện tại Bệnh viện Nhi Thái Bình... Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức nhiều đợt khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách với số tiền gần 600 triệu đồng. Đặc biệt, Công an tỉnh đã huy động gần 2.000 ngày công lao động giúp nhân dân gặt lúa; phát động quyên góp 150 triệu đồng ủng hộ 3 cán bộ công an hy sinh tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội); phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ...; vận động cán bộ, chiến sĩ quyên góp ủng hộ 200 triệu đồng phòng, chống dịch Covid-19. Thông qua các hoạt động thiết thực đó, mối quan hệ giữa lực lượng công an với nhân dân ngày thêm mật thiết.

Thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Công an; phối kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể; tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

TÁT ĐẠT



Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh gặt lúa giúp dân.

Ảnh tư liệu

Giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng bị tác động của dịch Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân do tác động của dịch Covid-19, ngành điện sẽ chính thức giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện. Cụ thể việc giảm giá điện, giảm tiền điện được thực hiện như thế nào, phóng viên Báo Thái Bình nhân viên phóng viên Báo Thái Bình, Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình.

Phóng viên: Trước những ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 trên mọi lĩnh vực, ngành điện có những biện pháp gì để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, thưa ông?

Ông Lê Bá Quyến: Nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân do tác động của dịch Covid-19, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương đề nghị giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng lần 3 để cùng với nhân dân và doanh nghiệp chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, giảm giá điện và giảm tiền điện cho khách hàng trong 7 tháng kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6/2021 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12/2021. Trong đó, giảm giá bán điện áp dụng đối với các khách hàng sử dụng điện là các cơ sở lưu trữ du lịch theo quy định tại Luật Du lịch năm 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan, hiện đang áp dụng giá bán lẻ điện cho kinh doanh sẽ bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất quy

định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT, ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương. Giảm tiền điện (giá trị trước thuế) trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 không thu phí, mua điện từ Công ty Điện lực thuộc Tổng công ty và các đơn vị bán lẻ điện. Mức giảm tiền điện như sau: giảm 100% tiền điện cho các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19. Không hỗ trợ giảm tiền điện đối với các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 thu phí cách ly y tế tập trung được quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP, ngày 8/2/2021 về chi phí cách ly y tế, khám chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.

Phóng viên: Công ty Điện lực Thái Bình sẽ triển khai như thế nào để gói hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện lần 3 tới khách hàng một cách nhanh nhất, thưa ông?

Ông Lê Bá Quyến: Hiện nay, Công ty Điện lực Thái Bình có 725.358 khách hàng, trong đó 72.889 khách hàng sử dụng điện sản xuất, 652.449 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt. Trước đó, trong 2 đợt hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Công ty Điện lực Thái Bình đã thực hiện giảm giá, hỗ trợ 168,1 tỷ đồng cho khách hàng theo quy định. Để tiếp tục triển khai kịp thời giảm giá điện, giảm

tiền điện cho khách hàng lần 3, Công ty Điện lực Thái Bình chỉ đạo điện lực các huyện, thành phố tổ chức triển khai việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện kịp thời, đúng đối tượng, bảo đảm chất chẽ về tính pháp lý. Bộ trí bộ phận giao dịch khách hàng nắm chắc nghiệp vụ để giải đáp, xử lý kịp thời, chính xác các thắc mắc của khách hàng, không để xảy ra các sai sót, cũng như gây nên sự phản ứng không cần thiết của khách hàng. Khi tiếp nhận các ý kiến của khách hàng liên quan đến chỉ số, hóa đơn tiền điện, điện lực các huyện, thành phố phải kịp thời kiểm tra, xác minh và trả lời khách hàng thỏa đáng trong vòng 24 giờ. Chủ động tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của địa phương và thông báo chính sách hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đến khách hàng nhằm cung cấp hồ sơ kịp thời để được hưởng chính sách hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện. Triển khai tập huấn phương pháp tính toán, nội dung thay đổi giá trên bản thể hiện của hóa đơn tiền điện, biến nhận thanh toán và công cụ tính toán hóa đơn tiền điện trực tuyến và các tài liệu hướng dẫn, văn bản chỉ đạo cho các giao dịch viên cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên ngành điện nắm vững để trả lời khách hàng về đợt giảm giá điện, giảm tiền điện lần 3 này.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

MANH THẮNG
(thực hiện)



Công nhân Công ty Điện lực Thái Bình kiểm tra công tơ do điện của khách hàng.

HỘI CỤU THANH NIÊN XUNG PHONG XÃ BÁCH THUẬN Tích cực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) xã Bách Thuận (Vũ Thu) tích cực vận động cán bộ, hội viên thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Gia đình hội viên Phạm Văn Ký, thôn Bình Minh có gần 1 mẫu đất đầu tư chuồng nuôi lợn, đào ao thả cá truyền thống và trồng các loại hoa, cây cảnh, cây công trình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Ký cho biết: Mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng phát huy tinh thần của cựu TNXP, tôi đã vận động con cháu cùng tham gia phát triển kinh tế vườn. Nhờ nghề truyền thống của quê hương công với sự cần mẫn, sáng tạo trong lao động sản xuất nên mô hình của gia đình mang lại hiệu quả cao. Hằng năm, sau khi trừ chi phí đầu tư, tôi thu về từ 300 - 400 triệu đồng. Từ khi Hội Cựu TNXP xã Bách Thuận được thành lập đến nay, chúng tôi đã được tổ chức hội cử tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao kiến thức và có thêm kinh nghiệm, từ đó có điều kiện giúp đỡ nhau, vay vốn

làm ăn nên đời sống của cán bộ, hội viên từng bước được cải thiện. Gia đình tôi thường xuyên ủng hộ quỹ khuyến học, xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội, ủng hộ xây dựng nông thôn mới.

Với tinh thần "trẻ xung phong, già mẫu mực", những năm qua, Hội Cựu TNXP xã Bách Thuận tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các phong trào thi đua hăng hái của địa phương phát động; trong đó nổi bật là phong trào "Cựu TNXP làm kinh tế giỏi - vì nghĩa tình đồng đội". Ông Trịnh Văn Toán, thôn Bách Tính chia sẻ: Phong trào khi triển khai đã thu hút đông đảo hội viên tham gia. Cá nhân tôi hưởng ứng bằng việc phát triển mô hình chăn nuôi tổng hợp của gia đình, đem lại nguồn thu nhập ổn định hơn 200 triệu đồng/năm. Tôi cũng gương mẫu phá dỡ tường bao, cổng dậu,

hiện đất làm đường xây dựng nông thôn mới, động viên con cháu học tốt để sau này giúp ích cho xã hội.

Ông Nguyễn Như Hậu, Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Bách Thuận cho biết: Trở về với đời thường, các cựu TNXP luôn giữ vững bản lĩnh, ý chí kiên cường, tích cực tham gia tiếp tục công hiến xây dựng quê hương, vun đắp nghĩa tình đồng đội. Toàn Hội hiện có 160 hội viên sinh hoạt tại 8 chi hội, trong đó số hội viên giàu chiếm hơn 30%; các hội viên hiện làm chủ 10 trang trại, 40 gia trại với mức thu nhập của mỗi hộ gia đình hội viên đạt từ 200 triệu đồng/năm trở lên. Những hội viên có điều kiện kinh tế đã giúp đỡ hội viên còn khó khăn vay vốn đầu tư sản xuất, chăn nuôi, nâng cao thu nhập. Hội Cựu TNXP xã Bách Thuận đã vận động hội viên ủng hộ hơn 150 triệu đồng cho công tác nghĩa tình đồng

đội, hàng năm trao từ 10 - 15 suất quà trị giá 300.000 đồng/suất cho hội viên TNXP có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn không nơi nương tựa, thành lập tổ tiêu binh làm nghi lễ. Hội cũng đã tổ chức đoàn đi trao 150 suất quà cho người dân bị ảnh hưởng của lũ lụt tại tỉnh Quảng Trị, ủng hộ xây dựng Nghĩa trang Trường Sơn cùng nhiều hoạt động tình nghĩa khác.

Trong xây dựng nông thôn mới, hội viên Hội Cựu TNXP xã Bách Thuận đã ủng hộ hơn 60 triệu đồng để lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng cho 2km đường trục chính của xã; nhận xây dựng công trình tuyến giao thông thủy lợi tự quản với việc thu gom, vớt bèo bống, rác thải hơn 1km lòng sông và trồng hoa súng tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; hiến hơn 200m² tường bao, hơn 1.500m² đất, ủng hộ hơn 150 triệu đồng thiết lập và hơn 1.000 ngày công để

xây dựng các hạng mục, công trình nông thôn mới.

Ông Nguyễn Kim Sáu, Chủ tịch UBND xã Bách Thuận đánh giá: Anh dũng thời chiến, gương mẫu thời bình, các cựu TNXP xã Bách Thuận đã vượt khó, vươn lên phát triển sản xuất, kinh doanh, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của

địa phương. Các bác luôn là những tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân học tập và noi theo. Cấp ủy, chính quyền xã Bách Thuận sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để Hội Cựu TNXP xã Bách Thuận làm tốt công tác nghĩa tình, chăm lo đời sống cho hội viên, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Với những đóng góp tích cực

cho các phong trào của Hội và địa phương, Hội Cựu TNXP xã Bách Thuận được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều năm liên được Hội Cựu TNXP tỉnh khen thưởng.

TIẾN ĐẠT



Hội Cựu thanh niên xung phong xã Bách Thuận động viên hội viên phát triển kinh tế.

Ảnh tư liệu